

**วิธีการจัดทำข้อมูลกำไรที่นำกลับมาลงทุน (Reinvested Earnings : RE)**

**Concept ของข้อมูล Reinvested Earnings (RE)**

RE หมายถึงกำไรจากผลการประกอบการในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ของนักลงทุนไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนโดยตรง คือถือหุ้นสามัญหรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปในกิจการที่ลงทุน แล้วไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล แต่ยกยอดไปเป็นกำไรสะสมในรอบบัญชี

ตามคู่มือการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินฉบับที่ 5 (BPM 5) การวัดข้อมูล RE จะอิงตามนิยามของ Direct Investment Earnings ซึ่งเป็นกำไรหรือขาดทุน ที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยคำนึงถึงธุรกิจหลักเป็นสำคัญ และเป็นกำไรหรือขาดทุน ที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน (โดยไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้ว ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการตีราคารายการต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติในงวดนั้นๆ (กรณี กำไร ให้หักออก กรณี ขาดทุน ให้บวกกลับ)) รายการที่ต้องปรับออกเหล่านี้ ได้แก่

- กำไรหรือขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ประเภททุนหรือสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
- กำไรหรือขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ การตีราคาสินทรัพย์ถาวร  
กำไรหรือขาดทุน จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
- กำไรหรือขาดทุน จากการปรับโครงสร้างหนี้
- กำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การตัดค่าความนิยม ( Goodwill ) ออกจากบัญชี
- รายการพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติ เช่น ขาดทุนจากไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น

ตาม Concept ดังกล่าว ข้อมูล Reinvested Earnings จึงมีวิธีคำนวณ ดังนี้

ข้อมูล RE (ที่แบ่งส่วนตามการถือหุ้นของ non-resident แต่ละรายที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปรวมกัน)	=	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนหักภาษี +/- รายการปรับข้างต้น - ภาษีเงินได้พึงจ่าย - เงินปันผลหรือกำไรส่งกลับ	*	สัดส่วนการถือหุ้นของ non-resident รายนั้น ๆ ที่ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นที่ให้สิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
---	---	---	---	---

## การจัดเก็บข้อมูล Reinvested Earnings

ข้อมูล Reinvested Earnings จัดเก็บพร้อมกับข้อมูลที่ใช้จัดทำบัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Position : IIP)<sup>1</sup> รายการข้อมูลประกอบการจัดเก็บที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบดุลหรือตามราคาตลาด กำไร (ขาดทุน) เงินปันผล หรือกำไรส่งกลับ เงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินทุนอื่น ๆ โดยวิธีการจัดเก็บที่ผ่านมาจะได้จากการสำรวจข้อมูลตัวอย่าง และจะมีการสำรวจข้อมูลประชากร ทุก 2 ปี เพื่อความเชื่อมั่น ดังนี้

1. ข้อมูลตัวอย่าง ได้จากการสำรวจบริษัทรายใหญ่ที่มี market value สูง โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดของบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ส่วนที่เหลือคำนวณให้ครบ 100 % จากบริษัทขนาดเล็กโดยประมาณการตามโครงสร้างข้อมูลประชากรในปีก่อน และใช้ข้อมูลเสริมจากแหล่งอื่น โดยสำรวจข้อมูลเป็นรายปี และเริ่มสำรวจข้อมูลปี 2544 เป็นต้นมา ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะมี time-lag ประมาณ 9 เดือน

2. ข้อมูลประชากร เป็นข้อมูล RE ของบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศทั้งหมด ได้จากการจ้างเอกชนจัดเก็บข้อมูลจากรายงานงบการเงินของบริษัทที่เข้าข่ายมีการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ซึ่งได้ยื่นแบบรายงานให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดเก็บทุก ๆ 2 ปี เริ่มปี 2544 time-lag 1 ปี 2 เดือน ข้อมูลประชากรที่ได้จะนำไปใช้แทนข้อมูลตัวอย่างข้างต้น

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. จะสามารถจัดเก็บข้อมูลประชากร (ข้อมูลทั้งหมด) ของ Reinvested Earnings ได้เป็นข้อมูลรายปี จากการรายงานข้อมูลของบริษัทผู้ประกอบการที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือบริษัทที่เข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจาก ธปท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการขอให้บริษัทผู้ประกอบการที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือบริษัทที่เข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ จะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 พฤศจิกายน 2549

---

<sup>1</sup> โปรดดูการเผยแพร่ข้อมูลที่ <http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/IIP/iip.htm>